

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย สน.บก.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	วัน เดือน ปี (ช่วงเวลา)	การดำเนินการตามนโยบาย สน.บก.บก.ทท.	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	การบริหารจัดการหน่วย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า	การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย	เอกสารที่แนบ
๒	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	เสริมสร้างให้มีขวัญและกำลังใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสามัคคี รักและภูมิใจในจิตวิญญาณ ความเป็นทหารอาชีพ คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และส่วนรวมเป็นสำคัญ	การจัดพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ จัดพิธีระดับยศ ข้าราชการ และแจกจ่าย คู่มือปลูกฝังอุดมการณ์ และทำแบบทดสอบปลูกฝังอุดมการณ์ทุกนาย	เอกสารที่แนบ
๓	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยยึดหลักประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสุขในการทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เอกสารที่แนบ
๔	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	พัฒนากำลังพลทุกระดับให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบราชการสร้างเสริมกำลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เคารพในระเบียบวินัย และอุดมการณ์ทางทหารพร้อมส่งเสริมการศึกษาของกำลังพล	๑. จัดทำแผนการศึกษาเสนอความต้องการเข้ารับ การฝึกอบรมประจำปีให้กับข้าราชการ ๒. การฝึกอบรมตามแนวทางการฝึกอบรมบุคคลทำ เบื้องต้น ๓. ทำแบบทดสอบปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร ๔. ประเมินภาวะทางจิต	เอกสารที่แนบ
๕	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด	สน.บก.บก.ทท. จัดอบรมกำลังพล สน.บก.บก.ทท. และตรวจหาสารเสพติด กำลังพล	เอกสารที่แนบ

ลำดับ	วัน เดือน ปี (ช่วงเวลา)	การดำเนินการตามนโยบาย สน.บก.บก.ทท.	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	การปรับย้ายกำลังพล ให้ยึดหลักคุณธรรม ความรู้ และ ความสามารถ	การปรับย้ายถือหลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพล ของ บก.ทท. และนำผลการประเมินรายบุคคล ประกอบการพิจารณา	เอกสารที่แนบ
๗	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ให้กำลังพลทุกนายตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งส่งเสริมการออก กำลังกายและการเล่นกีฬา โดยให้มีการทดสอบร่างกายอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง	การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ และการทดสอบร่างกายรายไตรมาส	เอกสารที่แนบ
๘	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	สร้างความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในองค์กร รู้จักเมตตา ให้ อภัยซึ่งกันและกัน	จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน	เอกสารที่แนบ
๙	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลขวัญ และกำลังใจ สิทธิอันพึงมี พึ่งได้ รวมทั้งสอดส่องดูแลในเรื่องการ ประพฤติมิชอบ เช่น การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การกักขังเงิน ตลอดจนการผิดระเบียบวินัยทหาร	สน.บก.บก.ทท. มีประกาศเจตจำนงสุจริตในการ บริหารงาน	เอกสารที่แนบ
๑๐	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องตั้งใจทำงานและเชื่อฟังคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด อยู่ในทำนองคลองธรรม และมี จริยธรรม	สน.บก.บก.ทท. จัดให้มีการประชุม เพื่อให้ ข้าราชการรับฟังคำสั่งแจง นโยบาย มอบหมายงาน อบรมระเบียบวินัย การปฏิบัติตน	เอกสารที่แนบ

ตรวจสอบถูกต้อง

น.ท.หญิง  ร.น.

(ณาทยา จิตรภักดี)

หน.ผธก.บก.สน.บก.บก.ทท.